
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“ดิฉันเปนครูทางสายสังคมศาสตรไมมี
ความสนใจทางดานวิทยาศาสตรเลย แต
พอมีโครงการนี้เขามา มี อจ.วิสุทธิ์ มาจุด
ประกาย จากท่ีเขาปาไมเคยจดบันทึกอะไร
เลย เดี๋ยวนี้ชวนนักเรียนเขาปาจดบันทึก
ขอมูลเก็บไวจนเต็มหอง” -สุนีย ศรีชัย- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประพจน ภูทองคํา : การเสวนานี้นับเปนอีกเรื่องหนึ่งที่
นาสนใจ เพราะจะพูดถึงบทบาทของนักวิจัยทองถิ่น
ตอการพัฒนาศูนยสิ่งแวดลอมศึกษา โดยใชศูนย
สิ่งแวดลอมศึกษาพุเตย ตําบลทาเสา อําเภอไทรโยค 
จังหวัดกาญจนบุรี  เปนกรณีศึกษา  เรียนถาม
อาจารยปยะพรวาศูนยสิ่งแวดลอมศึกษาพุเตย มี
ความเปนมาอยางไร และทําไมถึงเลือกดําเนินงาน
ในพื้นที่ดังกลาว  

ปยะพร พิทักษตันสกุล : การดําเนินงานของศูนย
สิ่งแวดลอมศึกษาพุเตยไดรับการสนับสนุนจากกรม
สงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม โดยมีโครงการ BRT 
เปนที่ปรึกษาทางวิชาการ สาเหตุที่ เลือกพื้นที่
ดังกลาวเพราะเมื่อพิจารณาจากวัตถุประสงคของ
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ที่มุ งเนนใหมี
การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรูในพื้นที่ธรรมชาติ และพิจารณา
จากการที่ เคยสํารวจพื้นที่หลายแหงในจังหวัด
กาญจนบุรีแลวนํามาเปรียบเทียบดู พบวาพื้นที่ปา
ชุมชนบานพุเตยเหมาะสําหรับการจัดต้ังเปนศูนย
สิ่งแวดลอมศึกษามากที่สุด เนื่องจากพื้นที่ดังกลาว
อยูใกลกับโรงเรียนในทองถิ่น มีความหลากหลาย
ทางชีวภาพที่นาสนใจ และมีระบบนิเวศที่โดดเดนถึง 
3 แบบ คือ ระบบนิเวศปาพุ ซึ่งเปนเอกลักษณ
เฉพาะของภาคตะวันตก ระบบนิเวศปาเต็งรัง และ
ระบบนิเวศปาเบญจพรรณ แมวาจะเปนพื้นที่ขนาด
เล็กที่มีเนื้อที่ประมาณ 300 ไร และยังไมไดประกาศ
จัดต้ังเปนปาชุมชนอยางชัดเจน แตปจจุบันชุมชนก็
ชวยกันดูแลรักษาเปนอยางดี 

ประพจน ภูทองคํา : อยากใหอาจารยปยะพรชวย
อธิบายวา “พุ” และ “พรุ” แตกตางกันอยางไร   

ปยะพร พิทักษตันสกุล : นักวิจัยหลายทานที่เคย
ทํางานในพื้นที่ทองผาภูมิตะวันตกคงจะรูจักดี
เกี่ยวกับ ”พุ” ซึ่งมีลักษณะเปนพื้นที่ชุมน้ํา มีน้ําทั่ว
ขังตลอดทั้งป และมีน้ําผุดขึ้นจากพื้นดิน แตกตาง
จาก “พรุ” ที่พบทางภาคใตซึ่งเกิดในที่ราบลุมมีน้ํา

 



จืดทวมขังตลอดทั้งป โดยมากมักเกิดจากการตื้นเขิน
ตามชายฝงทะเลและเกิดจากการตื้นเขินของแองยุบ
ของหินปูน   

ประพจน ภูทองคํา  : อาจารยปยะพรเคยทํางานในพื้นที่
พุเตยมากอนหรือไม  

ปยะพร พิทักษตันสกุล  : กอนที่จะเขามาทําวิจัยและ
พัฒนาศูนยสิ่ งแวดลอมศึกษาพุเตย เคยทําเวที
ชาวบานในพื้นที่แหงนี้มากอนซึ่งรวมกับคณาจารย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เพราะวาชุมชน
ตองการใหทางมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเขามา
มีสวนในการจัดการทรัพยากรและใหความรูแกชุมชน 
ตอนนั้นก็พบนามา แตยังไมไดทํางานรวมกัน และยัง
ไมทราบวาทานเปนผู รูทองถิ่นที่มีความรู เรื่ อง
สมุนไพรและพรรณไมเปนอยางดี  

ประพจน ภูทองคํา :  ชวงแรกที่อาจารยปยะพรเขามา
ทํางานในพื้นที่นามาคิดอยางไรบาง หรือเวลามี
นักวิจัยจากขางนอกเขามาในพื้นที่นาบุญมารูสึก
อยางไรบาง  

บุญมา พันธุแสน  : ชวงแรกที่อาจารยปยะพรเขามาใน
พื้นที่ก็สงสัยวาจะมาทําอะไร พอไดพูดคุยกันก็รูสึกวา
ทานเปนคนที่มีอัธยาศัยดี พูดคุยเขาใจงาย รับฟง
ความคิดเห็นของชาวบาน ผมเคยพบนักวิชาการจาก
ภายนอกที่เขามาในพื้นที่ ซึ่งเขาเปนคนที่ไมคอยรับ
ฟงเรื่องความรูของชาวบาน เวลาเดินปาดวยกันผม
แทบจะไมตองเลาอะไรให เขาฟงเพราะเขาพูด
เหมือนกับวารูหมดแลว ซึ่งถาเปนเชนนี้ผมคิดวามัน
จะไมเกิดการเรียนรูรวมกัน 

เรื่องความรูเกี่ยวกับธรรมชาติ ผมคอนขางมี
ความถนัดเรื่องสมุนไพร ซึ่งสมุนไพรในปาพุเตยจะ
พบทั้งในเขตปาพุ ปาเต็งรัง และปาเบญจพรรณ เชน 
กระเจียว  กระชายดํา  มาฮอ  มหากําลัง  และมี
สมุนไพรชนิดหนึ่งที่ตอนนี้กําลังทํารายไดใหกับชุมชน 
คือ โปรงฟา ซึ่งมีสรรพคุณแกไอ แกเจ็บคอ สามารถ
เด็ดใบนํามาทําความสะอาดแลวเคี้ยวกินได มีรสชาติ

หวานซา คลายลูกอมแฮกซ ปจจุบันชาวบานกําลัง
ปลูกขยายพันธเพื่อจําหนายเปนรายไดเสริม  

ประพจน ภูทองคํา  : ศูนยสิ่งแวดลอมศึกษาพุเตยมี
บทบาทหนาที่ในการดําเนินงานอยางไรบาง  

ปยะพร พิทักษตันสกุล : ศูนยสิ่งแวดลอมศึกษาพุเตยมี
การดําเนินงานมาเปนระยะเวลา 2 ป และจากการ
ดําเนินงานที่ผานมาพบวามีจุดที่ตองพัฒนาอีกหลาย
อยาง หลังการปรึกษาหารือรวมกันระหวางคณะ
ทีมงานดําเนินการและทีมที่ปรึกษาทางวิชาการ 
(โครงการ BRT) มีขอคิดเห็นตรงกัน คือ นาจะมีการ
พัฒนาศูนยสิ่งแวดลอมศึกษาพุเตยอยางตอเนื่อง
เพื่อใหเกิดความอยางยั่งยืน ซึ่งในการพัฒนาตอง
อาศัยองคประกอบหลายอยาง เชน คณะทํางาน, 
การบริหารจัดการที่ดีทั้งเรื่องการทํางานในพื้นที่และ
การประสานงาน, การดูแลและพัฒนาเสนทางศึกษา
ธรรมชาติ, การออกแบบและพัฒนากิจกรรมอยาง
ตอเนื่อง นอกจากนี้ยังตองคํานึงถึงสิ่งอํานวยความ
สะดวกตางๆ รวมทั้งความปลอดภัยในการเขาใช
พื้นที่ดวย  
 สิ่งหนึ่งที่จะทําใหเด็กๆ เรียนรูไดดี คือ ตองมีสื่อ
การเรียนรู ซึ่งที่ผานมาทางศูนยสิ่งแวดลอมศึกษา 
พุเตยไดใชเสนทางศึกษาธรรมชาติเปนสื่อในการ
เรียนรู ซึ่งในเสนทางเด็กๆ จะไดเรียนรูตามความ
สนใจ และไดเรียนรูผานคูมือที่ออกแบบไว โดยคูมือ
ฉบับนี้มีผูเชี่ยวชาญดานสิ่งแวดลอมศึกษามารวม
ออกแบบดวย รวมทั้งไดเรียนรูจากผูรูทองถิ่นซึ่งจะ
ถ ายทอดองค ความรู ใ นพื้ นที่ ธ ร รมชา ติหรื อ 
ภูมิปญญาทองถิ่นใหกับเด็ก ถือวาศูนยพุเตยโชคดี
มากที่มีผูรูทองถิ่นคอยมาใหความรูแกเด็กๆ อยูเปน
ประจํา คือ นาสมเกียรติ และนาบุญมา นอกจากนี้
ทางโรงเรียนบานพุเตยยังมีคณะทีมงานครูซึ่งคอย
ชวยดูแลศูนยแหงนี้ดวย  

โครงการ BRT ไดเล็งเห็นความสําคัญในการ
พัฒนาบุคลากรของศูนยสิ่งแวดลอมศึกษาพุเตยและ
เห็นความสําคัญในการรวบรวมองคความรูเพื่อนํามา 
 



จัดทําเปนฐานขอมูลสําหรับการพัฒนาและการ
นํ าไปใชประโยชนด านอื่นๆ  ในอนาคต  จึ งได
สนับสนุนใหมีการทําวิจัยทองถิ่นเรื่องการสํารวจ
ความหลากหลายทางชีวภาพในศูนยสิ่งแวดลอม
ศึกษาพุเตย โดยทีมงานวิจัยประกอบดวย ผูรูทองถิ่น 
คณะครูโรงเรียนบานพุเตย และคณะผู วิจัยจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ซึ่งผูรูทองถิ่นจะตอง
เปนผูใหขอมูลและความรูตางๆ คณะครูตองคอยเก็บ
รวบรวมขอมูลทั้งในสวนของการบันทึกขอมูลและการ
บันทึกภาพ คณะผู วิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรีตองเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานและ
คอยดูแลใหคําปรึกษา 

การดําเนินงานของศูนยสิ่งแวดลอมศึกษา 
พุเตย ในชวงแรกไดรับการสนับสนุนจากกรมสงเสริม
คุณภาพสิ่งแวดลอม โดยไดใหงบประมาณในการ
จัดต้ังศูนยสิ่งแวดลอมศึกษาพุเตยขึ้นมาในเบื้องตน 
และตอมาทางทีมงานดําเนินการและทางโครงการ 
BRT เห็นวานาจะมีการพัฒนาตอเนื่อง ซึ่งสอดคลอง
กับความเห็นของอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี ที่มองวาในอนาคตขางหนาศูนยแหงนี้
นาจะเปนศูนยตนแบบที่ดี จึงอยากใหมีการพัฒนา 
ตอยอดเพื่อใหเปนศูนยตนแบบในการศึกษาความ
หลากหลายทางชีวภาพและพัฒนาองคความรูตางๆ 
ซึ่งหัวใจสําคัญของการพัฒนาตอยอดเพื่อใหเกิดความ
ยั่งยืนนั้น ไดมองไปที่ปราชญชาวบานหรือผูรูทองถิ่น 
ซึ่งจะเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาศูนยในอนาคต 
เพราะวาเมื่อศูนยมีการพัฒนาอยางตอเนื่องและอยาง
ยั่งยืนแลว ชุมชนก็จะตองเปนผูที่เขามาดูแลศูนยแหง
นี้ตอไป  
 การดําเนินงานเรื่องศูนยสิ่งแวดลอมศึกษาภายใต
การสนับสนุนของกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
ไมไดมีเฉพาะที่พุเตย แตยังมีการดําเนินงานในอีก 3 
พื้นที่ คือ ที่ปาชุมชนบานรองบอน จ .เชียงราย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเปนผูรับผิดชอบ ที่ปา
โ คกหิ น ล าดหนอ งคู -นาดู น  จ .มหาส า รค าม 
มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปนผูรับผิดชอบ และที่

อุทยานแหงชาติปางสีดา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณเปนผูรับผิดชอบ  

 ในเรื่องการสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพ
ในศูนยสิ่ งแวดลอมศึกษาพุเตย ไดมุงเนนไปที่
การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพเปนหลัก 
โดยมีผูรูทองถิ่นคอยใหขอมูลเกี่ยวกับภูมิปญญาแลว
รวบรวมขอมูลมาจัดทําฐานขอมูล ซึ่งอาจจะนําไปใช
ในเรื่องการอนุรักษและการจัดการพื้นที่ รวมทั้งสราง
ความเขมแข็งของชุมชน ในอนาคต จากการสํารวจ
ที่ผานมาทําใหไดขอมูลในเรื่องของการเปลี่ยนแปลง
ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพในรอบ
ฤดูกาลตางๆ เชื่อขอมูลนี้จะเปนประโยชนอยากมาก
ในการนํ าไปใช เพื่ อ ติดตามหรือ เฝ าระวั งการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมของพื้นที่พุเตยในระยะ
ยาว ในอดีตพื้นที่แหงนี้เปนพื้นที่ที่แหงแลง แตพอมี
การจัดต้ังเปนศูนยสิ่งแวดลอมศึกษาชุมชนก็ชวยกัน
อนุรักษมากขึ้น ความหลากหลายทางชีวภาพและ
ความสมบูรณของธรรมชาติก็เริ่มกลับมา ที่สําคัญคือ 
ทําใหเกิดกระบวนการเรียนรูโดยชุมชนทองถิ่นมี
สวนรวม   

ประพจน ภูทองคํา : อาจารยปยะพร อยูในแวดวง
วิชาการก็จะมีความรูอีกชุดหนึ่ง ชาวบานอยูใน
ทองถิ่นก็จะมีความรูอีกชุดหนึ่ง เมื่อตองทํางาน
รวมกัน กระบวนการที่จะนําความรูทั้งสองชุดนี้มา
ผสมผสานในการทําวิจัยและพัฒนาศูนยสิ่งแวดลอม
ศึกษาพุเตย มีวิธีการอยางไร  

ปยะพร พิทักษตันสกุล : เวลาทํางานเก็บขอมูลวิจัยใน
พื้นที่ก็จะเรียนรูรวมกัน เชน ในการสํารวจพรรณไม 
นักวิชาการรูอะไรบาง ชาวบานรูอะไรบาง หรือใน
กรณีที่ตนไมบางตน นักวิชาการเรียกชื่อแบบหนึ่ง 
ชาวบานเรียกชื่ออีกแบบ  เราก็จะนําขอมูลมา
แลกเปลี่ยนความรูกัน  

ประพจน ภูทองคํา  : จากการทํางานวิจัยในพ้ืนที่ศูนย
สิ่งแวดลอมศึกษาพุเตยรวมกับครูและนักวิชาการ มี
องคความรูอะไรบางที่เปนองคความรูใหมซึ่งเกิด



จากการพัฒนารวมกัน และนามาคิดวาไดความรูใหม
อะไรบางจากการทํางานที่ผานมา  

บุญมา พันธุแสน  : สวนใหญผมจะรูเรื่องสมุนไพรและ
พรรณไม สิ่งที่ผมไมรูในดานวิชาการ ผมก็ไดเรียนรู
จากอาจารยปยะพร บางครั้งเรื่ององคความรูทองถิ่น
ผมก็ไมไดรูไปทุกเรื่อง เรื่องที่ไมรูผมก็จะถามนา
สมเกียรติ ซึ่งเปนผูรูทองถิ่นที่พุเตยอีกคนหนึ่ง สิ่ง
เหลานี้มันเปนรูปแบบของการเรียนรูรวมกัน และใน
การทํางานของทีมงานก็จะเรียนรูรวมกันแบบนี้มา
โดยตลอด  

ประพจน ภูทองคํา  : จากการรวมทํางานวิจัยและพัฒนา
ศูนยสิ่งแวดลอมศึกษาพุเตยที่ผานมา อาจารยสุนียมี
ขอคิดเห็นและมีความรูสึกอยางไรบาง   

สุนีย ศรีชัย : แตกอนคิดวาตัวเองเหมือนเปนกบอยูใน
กะลา แตจากที่ไดเขารวมทํางานวิจัยและพัฒนาศูนย
สิ่งแวดลอมศึกษาพุเตย ก็รูสึกวาไดเรียนรูสิ่งตางๆ 
คอนขางมาก ทั้งความรูเรื่องทรัพยากรและไดรูจักกับ
ผูคนหลากหลาย จากที่เคยอยูแตในแวดวงครู และ
เวลาสอนนักเรียนก็สอนแตสาระในตําราเรียน แตพอ
ไดมาทํางานตรงนี้ไดมาศึกษาและเรียนรูกับทีมงาน 
รวมทั้งจากการที่ไดพานักเรียนไปเรียนรูในพื้นที่ศูนย
ก็สั ง เกตเห็นว านัก เรียนเกิดการ เปลี่ ยนแปลง
คอนขางมาก นักเรียนเกิดการเรียนรูอยางสนุกสนาน
เพราะไมไดเรียนเฉพาะในตําราหรือในหองสี่เหลี่ยม
แคบๆ ถาบอกเด็กๆ วาพรุงนี้จะไปเรียนที่ ศูนย
นักเรียนก็จะต่ืนเตนมากและจะเตรียมพรอมทุกอยาง 
ซึ่งโรงเรียนบานพุเตยโชคดีที่อยูใกลศูนยทําใหเขาถึง
งาย ทั้งนี้ก็ตองขอขอบคุณหนวยงานตางๆ ที่มองเห็น
ความสําคัญและใหการสนับสนุนในการพัฒนางาน
สวนนี้ ตอนนี้ก็มีหลายโรงเรียนไดติดตอเขามาเพื่อขอ
ศึกษาดูงานซึ่งเราก็ยินดีตอนรับ 

ประพจน  ภูทองคํา :  ในบทบาทของครูซึ่งมีโรงเรียน
ต้ังอยูใกลพื้นที่ศูนยสิ่งแวดลอมศึกษา ไดเขามามีสวน
รวมในการดําเนินการอยางไรบาง  

สุนีย ศรีชัย : กอนที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
และหนวยงานตางๆ จะเขามา ดิฉันและนามาได
ทํางานรวมกันในโครงการภูมิปญญาทองงถิ่น ซึ่ง
เปนโครงการเล็กๆ ของดิฉัน ที่ไดเชิญนามามา
ถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นและองคความรู เรื่อง
ตางๆ ใหเด็กไดเรียนรู และตอนนั้นก็ใชเปนผลงาน
สวนหนึ่งในการขอตําแหนงอาจารย 3 ซึ่งตอนนี้ก็ได
ตําแหนงอาจารย 3 มาแลว กอนนี้ไมคิดวางานจะ
ขยายมากขนาดนี้ และจากการที่เด็กๆ ไดเรียนรูจาก
นามา เด็กจะบอกวานามาใจดีและอธิบายสิ่งตางๆ 
ใหเขาใจไดดี ซึ่งตางจากดิฉันที่คอนขางดุและสอน
แตเรื่องวิชาการ การทํางานในตอนแรกก็ไมไดหวัง
ผลอะไรมาก แตพอเจอ ศ.วิสุทธิ์ ใบไม ทานแนะนํา
ใหจดบันทึกและเนนสอนใหเด็กรูจักจดบันทึก ซึ่ง
จากการที่ไดนําคําแนะนําของทานไปใช ตอนนี้มี
ผลงานที่เกิดจากการจดบันทึกของเด็กเปนจํานวน
มาก และตําแหนงอาจารย 3 ที่ไดมาก็เปนผลมาจาก
ตรงนี้คอนขางมาก 

ประพจน  ภูทองคํา  : นามาคิดวาไดอะไรบาง จากการ
เขารวมวิจัยและพัฒนาศูนยสิ่งแวดลอมศึกษาพุเตย  

บุญมา พันธุแสน  : สําหรับผมคิดวาไดคอนขางมาก ที่
สําคัญคือ เปนโอกาสอันดีที่ผมไดถายทอดความรูที่
มีใหแกผูอื่น และผมเองก็ไดเรียนรูจากผูอื่นดวย แต
ขอเสีย คือ ผมไมจดบันทึก ความรูตางๆ ที่มีผมก็
บันทึกในความจํา ทั้งนี้เพราะผมจบแค ป.4 เขียน
หนังสือไมคอยคลอง ความรูตางที่มีก็อาศัยการ
เรียนรูจากการปฏิบัติจริงและอาศัยความจํา เดิมที
ผ ม มี อ า ชี พ ขั บ ร ถ สิ บ ล อ ทํ า ง า น ที่ จั ง ห วั ด
ประจวบคีรีขันธ ในชวงที่ขับรถสิบลอเมื่อมีเวลาวาง
ก็มักจะเอาตําราสมุนไพรมาอานเพราะชอบศึกษาใน
เรื่องเหลานี้ พออายุเริ่มมากขึ้นก็คิดจะกลับมาใช
ชีวิตที่บานและทําประโยชนใหสังคม เมื่อไดเขามามี
สวนรวมทํางานที่ศูนยสิ่งแวดลอมศึกษาพุเตยทําให
ผมไดมีโอกาสถายทอดความรูที่มีและไดเรียนรูจาก
ผูอื่นก็ถือเปนสิ่งที่ผมประทับใจมากที่สุด  



ประพจน  ภูทองคํา  : อาจารยปยะพรมีวิธีการดึง
ชาวบานใหเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานและ
รวมถายทอดองคความรูที่ชาวบานมีไดอยางไร  

ปยะพร พิทักษตันสกุล  : ที่จริงแลวชุมชนเห็น
ความสําคัญในการอนุรักษธรรมชาติและการถายทอด
ความรูสูลูกหลานเปนทุนเดิมอยูแลว อยางเชนนามา 
ความรูตางๆ ที่นามามีลวนมาจากการเรียนรูดวย
ตัวเองและเรียนรูจากการปฏิบัติจริง และนามาก็มี
ความคิดที่อยากจะถายทอดความรูที่ตัวเองมีใหแก
ลูกหลาน เพราะถาความรูเหลานี้ไมไดถูกถายทอด
ภูมิปญญาที่มีก็อาจจะสูญหายไปได ตอนแรกก็คิดวา
จะทําอยางไร  ความรูหรือ ภูมิปญญาทองถิ่นที่
ชาวบานมีจะถูกจดบันทึกและถูกถายทอดสูลูกหลาน 
ซึ่งพอมีโครงการศูนยสิ่งแวดลอมศึกษาเขามาก็ทําให
ไดดําเนินการในสวนนี้ใหเปนรูปธรรมมากขึ้น  
 ที่ศูนยสิ่งแวดลอมศึกษาพุเตยมีจุดแข็ง คือ มีผูรู
ทองถิ่นที่สามารถถายทอดความรูใหแกลูกหลานหรือ
ทานที่สนใจที่ไปเยี่ยมชมศูนย ซึ่งหากไดเดินปากับนา
มาและนาเกียรติ จะรูสึกเพลิดเพลินมากเพราะตลอด
เสนทางทานทั้งสองจะสามารถถายทอดความรู
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติใหฟงไดตลอดเสนทาง 
ซึ่งการดําเนินงานที่ผานมาทานทั้งสองก็ไดทุมเท
ใหกับการทํางานมาโดยตลอด โดยไมไดมองเงินเปน
ตัวต้ัง   
 ในชวงแรกที่มีการพัฒนาเสนทางศึกษาธรรมชาติ 
และสํารวจจุดศึกษาธรรมชาติ ทางทีมงานก็ไดทุมเท
ทํางานอยูประมาณ 2-3 เดือน เพราะพื้นที่ปาพุเตยไม
มีแมกระทั่งเสนทางที่จะเดิน ทีมงานตองชวยกัน
บุกเบิกและตัดเสนทางเดินใหม โดยใหผานจุดศึกษา
ธรรมชาติตางๆ ตามที่ไดสํารวจและกําหนดจุดไว ซึ่ง
เสนทางเดินที่ทํามีความกวางประมาณ 1 เมตร โดย
การดําเนินงานที่ผานมาไดรับความรวมมือและความ
ชวยเหลือจากชุมชนเปนอยางดี 

ประพจน  ภูทองคํา : อยากใหอาจารยปยะพรชวย
วิเคราะหวาการที่อาจารยสามารถดําเนินการสราง

ศูนยสิ่งแวดลอมศึกษาพุเตยไดนั้น เหตุผลของ
ความสําเร็จเนื่องมาจากอะไร 

ปยะพร พิทักษตันสกุล  : ความโดดเดนของระบบนิเวศ
และความหลากหลายทางชีวภาพก็เปนสวนหนึ่งของ
ความสําเร็จ แตสําคัญที่สุด คือ คณะทํางาน เพราะ
ถาคณะทํางานเขมแข็งไมวาจะมีปญหาหรืออุปสรรค
อะไรเขามากระทบ ก็จะไมสามารถทําใหความตั้งใจ
ของเราหายไปได ตลอดการทํางานที่ผานมาคณะ
ทีมงานก็ไดรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูดวยกันมาโดย
ตลอด ชวงแรกในการทํางานตนเองก็สนใจในเรื่อง
ของการเดินปาศึกษาธรรมชาติอยูแลว เพราะพอจะ
มีความรูในเรื่องปาไม เวลาลงพื้นที่ไดพูดคุยกับนา
มาและทีมงานบางคนก็มาจากทองถิ่นที่ตางกัน บาง
ทีไปดวยกันแตเรียกชื่อพรรณไมตางกัน เราก็ถือวา
เปนการแลกเปลี่ยนความรูรวมกัน และรับฟงความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยไมไดแบงแยกวาเปน
ความรูของนักวิชาการหรือเปนความรูของชาวบาน  

ประพจน  ภูทองคํา : การจัดต้ังศูนยสิ่งแวดลอมศึกษา
ในชุมชนนั้น  สอดรับและอยูบนพื้นฐานความ
ตองการของชุมชนหรือไม  

บุญมา พันธุแสน   : ผมคิดวาเปนการสอดรับกับความ
ตองการของชุมชน เพราะชุมชนตองการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมในพื้นที่ปาแหงนี้ไวอยูแลว ถาไมมีศูนย
สิ่งแวดลอมศึกษา พื้นที่แหงนี้ก็จะเปนเพียงปา
ชุมชนที่มีการดูแลไมเขมงวดเทาไหร แตพอจัดต้ัง
เปนศูนยสิ่งแวดลอมศึกษาชุมชนก็ใหความสําคัญ
และชวยกันดูแลมากขึ้น จนกลายเปนพื้นที่หวงหาม 
แตกอนพื้นที่แหงนี้มีการใชประโยชนแบบมือใคร
ยาวสาวไดสาวเอา ชาวบานก็มักจะเขามาตัดไม เชน 
ไมแดง เพื่อนําไปใชในการกอสรางบานเรือนหรือ
นําไปขายขางทาง แตพอทําเปนศูนยสิ่งแวดลอม
ศึกษาชาวบานก็เริ่มเห็นความสําคัญ ถารูวามีคนจะ
เข า ไป ตัด ไม ห รื อ เก็ บของป าก็ จ ะ รี บ ไปแจ ง
ผูใหญบานใหชวยจัดการ ซึ่งตอนนี้ชาวบานหลาย
คนก็ใหความรวมมือเปนอยางดี  



ประพจน ภูทองคํา  : นามาคิดวาเพราะเหตุใดชาวบาน
ในพื้นที่พุเตย จึงรูสึกหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติใน
ทองถิ่นมากขึ้น   

บุญมา พันธุแสน  : ผมคิดวาเนื่องจากในชวงระยะเวลา 
1-2 ปที่ผานมา ซึ่งมีการจัดต้ังศูนยสิ่งแวดลอมศึกษา
และมีการอนุรักษดูแลพื้นที่ปาแหงนี้ทําใหธรรมชาติ
เริ่มฟนคืน เมื่อธรรมชาติเริ่มฟนคืนชาวบานก็เริ่ม
มองเห็นและหันมาใหความสําคัญมากขึ้น กอนหนานี้
พื้นที่ปาพุ เตยเกือบจะถูกทําลายไปจนหมดแต
ปจจุบันเมื่อปาเริ่มฟนคืนก็จะเห็นกลวยไมกลาเล็กๆ 
เชน เอื้องดอกมะขาม เกิดมากขึ้นลําตนของตนไม 
เชน ตนเต็ง รัง และไมแดง นอกจากนี้ยังมีกลวยไม
สวยงามที่เหลือใหเห็นจํานวนนอยมาก คือ กลวยไม
ตอติเล (ชื่อภาษาพมา) ตอนนี้เหลือเพียงตนเดียว ซึ่ง
ผมก็เฝาดูแลอยูกลัวคนไปทําลาย 

ประพจน ภูทองคํา  : ภาคธุรกิจที่อยูใกลศูนยสิ่งแวดลอม
ศึกษาพุเตย ไดเขามาชวยเหลือหรือมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานตรงนี้อยางไรบาง  

สุนีย ศรีชัย  : ภาคธุรกิจที่อยูใกลก็จะมีโฮมพุเตย ซึ่งมี
เจาของ คือ คุณพอคณิต สุวรรณโชติ ทางที่จะเขา
ศูนยสิ่งแวดลอมศึกษาพุเตยนั้นเปนทางสวนบุคคลซึ่ง
เปนของโฮมพุเตย ทานก็ใหความชวยเหลือเปนอยาง
ดีอนุญาตใหใชเสนทาง และในเรื่องที่พักปกติโฮมพุ
เตยจะไมรับลูกคาขาจรหรือตางจังหวัด แตทานก็บอก
วาถาเปนคนจากศูนยสิ่งแวดลอมศึกษาพุเตยทานก็
ยินดีตอนรับและลดราคาที่พักให  

ประพจน ภูทองคํา   : ภาคธุรกิจที่อยูใกลพื้นที่และมีสวน
รวมสนับสนุนการดําเนินงานของศูนยสิ่งแวดลอม
ศึกษาพุเตย เห็นความสําคัญของงานนี้อยางไรบาง 

ปยะพร พิทักษตันสกุล  : เจาของโฮมพุเตย คือ คุณพอ
คณิต สุวรรณโชติ ทานเห็นความสําคัญในเรื่องการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติมานานแลว ถาใครเคยไป
พักที่โฮมพุเตยจะเห็นวาบรรยายกาศรอบๆ มีการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติไวมาก และจะเห็นวามี

การติดปายชื่อพรรณไมตางๆ ไวเพื่อใหผูที่มาพักได
เรียนรูศึกษาธรรมชาติไปดวย ชวงเริ่มตนของการ
ดําเนินงานในโครงการนี้ ก็ไดไปเรียนปรึกษาทาน
และขอความรวมมือในเรื่องการอํานวยความสะดวก
ตางๆ เพราะพื้นที่ศูนยและเสนทางที่เขาถึงศูนยเปน
เสนทางสวนบุคคลซึ่งอยูในเขตพื้นที่โฮมพุเตย ซึ่ง
ทานก็ใหความรวมมือดวยดี และยินดีชวยเหลือทุก
เรื่อง 

ประพจน ภูทองคํา   : จากการดําเนินงานที่ผานมา
อาจารยสุนียรูสึกภูมิใจอะไรมากที่สุด 

สุนีย ศรีชัย  : ภูมิใจที่ไดทํางานรวมกับทีมงาน ซึ่งมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันไดเปนอยางดี และทําให
ตัวเองเขาใจเรื่องงานวิจัยมากขึ้น ซึ่งที่จริงแลวพวก
เราทุกคนตางก็ทํางานวิจัยมาโดยตลอดเพราะสิ่ง
ตางๆ ที่เราทําในวิถีชีวิตก็ถือเปนการวิจัยซึ่งเรียนรู
ดวยประสบการณและการปฏิบัติจริง ตอนนี้รูสึกวา
การทําวิจัยไมใชเรื่องยาก ขนาดดิฉันเปนครูและ
ไมไดเรียนจบดานการทําวิจัย รวมทั้งไมไดเรียนจบ
ทางด านวิทยาศาสตร   แต เ รี ยนจบทางด าน
สั งคมศาสตร  แต ก็ เป นอาจารย  3  ทางด าน
วิทยาศาสตร ทําใหคิดวาจริงๆ แลวคนเรานั้นอยูที่
การเรียนรู การทํางานที่ผานมาก็ทําใหตัวเองเกิด
การเปลี่ยนแปลงมากขึ้น เชน เห็นคุณคาของการ
เรียนรูจากธรรมชาติมากขึ้น ไดความรูในเรื่องตางๆ 
มากขึ้น ทําใหรูและเขาใจคนมากขึ้น เด็กๆ ที่ไป
เรียนรูในพื้นที่ศูนยนอกจากจะไดความรูแลวยังทํา
ใหเด็กๆ ไดเรียนรูเรื่องความมีน้ําใจ เอื้อเฟอ และ
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน เพราะเวลาเดินปาจะดูไดวา
ในระหวางที่เดินปาเด็กๆ ไดชวยเหลืออะไรกันบาง 
บางคนเห็นเราเดินเหนื่อยหอบ ก็จะมาถามวา 
คุณครูหนูชวยดึงไหม ชวยถือของไหม นี่ก็เปนผล
พลอยไดอีกอยางหนึ่ งจากการเรียนรู ในพื้นที่
ธรรมชาติ   

ประพจน ภูทองคํา  : จากการดําเนินงานที่ผานมานามา
รูสึกภูมิใจอะไรมากที่สุด 



บุญมา พันธุแสน  : จากการดําเนินงานที่ผานมา ผมรูสึก
ภาคภูมิใจหลายอยาง ทั้งภูมิใจในทีมงานและภูมิใจที่
ไดรับความรูเพิ่ม และสิ่งที่ภูมิใจมากที่สุด คือ การได
เห็นธรรมชาติของพื้นที่ปาพุเตยฟนคืนมา เพราะเดิม
ทีปาพุเตยเคยเปนผืนปาที่อุดมสมบูรณ มีปูราชินีและ
มีจงโครงหรือหมาน้ําซึ่งมีลักษณะคลายคางคกแตมี
เสียงรองคลายหมาเหาอาศัยอยูในผืนปาแหงนี้เปน
จํานวนมาก ตอมาพื้นที่ปาแหงมีการใชประโยชนจาก
ชาวบานเพิ่มมากขึ้น เชน ชาวบานเขามาตัดไมหรือ
เก็บของปาไปขาย เปนตน ทําใหพื้นที่ปาพุเตยโดน
ทําลายและขาดความอุดมสมบูรณ สงผลใหปูราชินี
และจงโครงหายไปดวย  
 แตเมื่อเริ่มมีการจัดต้ังศูนยสิ่งแวดลอมศึกษา 
และเริ่มมีอนุรักษธรรมชาติในพื้นที่ปาแหงนี้ จงโครงก็
เริ่มกลับมา ซึ่งเทาที่ผมสํารวจพบจงโครง 6 ตัว และ
ยังพบหิ่งหอย และสิ่งที่ภูมิใจมากที่สุด คือ พบวาปู
ราชินีเริ่มกลับคืนมา ซึ่งปูราชินี เปนปูสวยงามที่
คอนขางหายาก มักชอบอาศัยอยูบริเวณริมขอบน้ําที่
ไมชื้นแฉะมากนัก ผมเคยสํารวจเมื่อป พ.ศ. 2546 ไม
พบเลยสักตัว แตตอนนี้ผมสํารวจพบหนึ่งตัว ซึ่ง
อาจารยสุนีย ก็ไดถายรูปเก็บไว ผมเปนหวงวามันจะ
อยูรอดหรือเปลา เพราะพบเพียงแคตัวเดียว ผมเปน
คนที่ชอบอยูปาเพราะฉะนั้นถามีเวลาวางผมจะชอบ
เขาปาเพื่อไปสํารวจและฟงเสียงตางๆ ในธรรมชาติ 
โดยมีอุปกรณคูใจ คือ ไฟฉาย มีด และดวยการที่เขา
ปาบอยๆ จึงทําใหรูถึงความเปนไปของธรรมชาติ
คอนขางมาก  

ประพจน ภูทองคํา  : ความถี่ของการเขาไปดําเนินงาน
ในพื้นที่มีมากนอยแคไหน 

ปยะพร พิทักษตันสกุล : ในชวงปแรกซึ่งเปนชวงของ
การสํารวจพื้นที่เพื่อจัดทําเสนทางศึกษาธรรมชาติ 
และสํารวจจุดศึกษาธรรมชาติ ก็จะลงพื้นที่เกือบทุก
อาทิตย อาทิตยละประมาณ 2-3 วัน ซึ่งการดําเนิน
ในชวงนั้นใชเวลาประมาณ 2-3 เดือน พอชวงหลังเมือ่
โครงการเริ่มพัฒนาเปนรูปเปนรางแลว ก็จะเนนเรื่อง

การทําเอกสาร เชน การออกแบบคูมือและการจัดทํา
รายงานตางๆ ก็ทําใหมีโอกาสเขาพื้นที่นอยลง แตก็
ไมไดทิ้งหางเพราะวาจะมีเจาหนาที่ของโครงการ
คอยลงพื้นที่เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวตางๆ อยู
เปนประจํา 

ประพจน ภูทองคํา : อนาคตของศูนยสิ่งแวดลอมศึกษา
พุเตยจะเปนอยางไรบาง  

ปยะพร พิทักษตันสกุล : ปจจุบันศูนยสิ่งแวดลอม
ศึกษาพุ เ ตยอ ยู ภ าย ใต ก า รกํ ากั บของคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี ซึ่งอธิการบดีทานก็เห็นความสําคัญใน
การพัฒนาศูนยแหงนี้เพื่อจะใหเปนศูนยที่สามารถ
จะใหบริการชุมชนทองถิ่นและเปนพื้นที่วิจัยของ
คณาจารยและนักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี ซึ่งตอนนี้ก็มีคณาจารยและนักศึกษาลง
มาทําวิจัยในพื้นที่บางแลว รวมทั้งจะพัฒนาใหเปน
ศูนยเรียนรู เปนแหลงศึกษาดูงาน และเปนแหลง
ทํ ากิจกรรมตางๆ  ที่ เกี่ ยวของกับการศึกษา
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม จากการดําเนินงานที่
ผานมาก็มีงานที่เปนรูปธรรมใหเห็นมากขึ้น แมวา
ผลงานที่ออกมาไมไดสมบูรณเต็ม 100 เปอรเซ็นต 
แตความตั้งใจในการดําเนินงานนั้นมีเกิน 100 
ตอนนี้ ทั้ ง อ ธิ ก ารบดี  มหาวิ ทยาลั ย ร าชภั ฏ
กาญจนบุรี และโครงการ BRT ตางก็มองเห็น
ความสําคัญและใหการสนับสนุนในการพัฒนาศูนย
แหงนี้อยางตอเนื่อง  

 


